

Số: 378/BC-BDT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác nhân quyền của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2015

Thực hiện Công văn số 4083/CAT-PV11(AN) ngày 12/11/2015 về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác nhân quyền năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác nhân quyền năm 2015 như sau:

I. Công tác triển khai thực hiện

Thông qua các cuộc họp Chi bộ, cơ quan, Ban dân tộc đã quán triệt đến đảng viên, cán bộ công chức cơ quan Chi thị 12/CT-TW của Ban Bí thư (khoá VII) về “Vấn đề nhân quyền và quan điểm, chủ trương của Đảng ta”, Chỉ thị 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, qua đó tạo được sự thống nhất chung về nhận thức trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền, nội dung cơ bản về quyền con người trong tình hình mới, vận động cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện công tác nhân quyền trong cơ quan và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. Kết quả thực hiện

- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cơ quan chuyên môn của tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh uỷ khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi và Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phần đầu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

- Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2306/KH-UBND của UBND tỉnh về việc Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

ANNT trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó hướng dẫn UBND các huyện tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn từng huyện; đồng thời, Ban dân tộc đã trực tiếp tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tuân thủ pháp luật, vận động người dân đồng bào DTTS thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2015, đã có 1.363 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS được tham gia các hoạt động như cung cấp báo chí, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền, phổ biến thông tin, tham quan, học tập trong và ngoài tỉnh, được thăm viếng, tặng quà cho cá nhân và gia đình khi người có uy tín hoặc gia đình gặp khó khăn, ốm đau, chết...

- Hướng dẫn của địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 2015 được UBND tỉnh giao của các Chương trình, chính sách dân tộc như Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg, Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg, Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg, Chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ. Các chương trình, chính sách dân tộc trong năm 2015 và những năm trước đây cùng với các nguồn lực khác góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi của tỉnh, tạo điều kiện để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trên khu vực đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết đạt tỷ lệ trên 100% vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tham gia các buổi tiếp dân định kỳ lãnh đạo UBND tỉnh, buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội để tham mưu trả lời chất vấn, giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác dân tộc. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trên địa bàn các huyện miền núi.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi lĩnh vực công tác dân tộc. Phối hợp với UBND các huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-CP và các đề án thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

- Về công tác đấu tranh nhân quyền, đã tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên trong cơ quan cảnh giác và tham gia đấu tranh, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá nhà nước ta. Tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh xã hội như: an ninh nông thôn, đô thị; an ninh tôn giáo, dân tộc; an ninh

trong học sinh, sinh viên... góp phần ổn định tình hình ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

III. Đánh giá chung

Trong năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc – tôn giáo của tỉnh, công tác dân tộc nói chung và tất cả các chính sách dân tộc nói riêng được tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về mức sống, điều kiện sống giữa các khu vực vùng, miền và giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với đồng bào kinh trên địa bàn tỉnh; đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Những kết quả trên đã củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào chủ trương, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, phản động để chống phá nhà nước ta trên địa bàn tỉnh nói chung và trên vùng đồng bào DTTS của tỉnh nói riêng.

V. Phương hướng nhiệm vụ công tác nhân quyền năm 2016.

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong đảng viên, cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan về nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc gắn với công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình hiện nay.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc hoàn thành kế hoạch, đúng phạm vi, đối tượng và đảm bảo đúng pháp luật. Có như vậy mới không tạo sơ hở để các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng chống phá Đảng, chính quyền trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số dưới chiêu bài nhân quyền, dân tộc và tôn giáo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác nhân quyền cho người có uy tín trong đồng bào DTTS, nhằm phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ ANTT trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại đồng người, phức tạp, những

điểm nóng liên quan đến nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên vùng đồng bào DTTS và vùng miền núi của tỉnh.

- Thực hiện công tác thông tin bảo vệ nhân quyền theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh góp phần đảm bảo an ninh Quốc gia trong tình hình mới.

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo đề Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Chi ủy;
- Các Phòng: VP, TT-DB, CSĐT, KH-TH, TTr;
- Lưu VT, TTr.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vương